
 
 
 
 
 
 
 

ถอดเทป(ยอ)  
การสัมมนา “ปฏิรูปภาษี ทางเลือกใหมของประเทศ” 

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2552  
(ชวงเชา) 

-ความเปนมาและผลการศึกษา 
     -ความเห็นของวิทยากร เร่ือง  

o มาตรการภาษีสงเสริมตลาดทุนเพื่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไทย 
o หักภาษี ณ ทีจ่ายแบบใหมไมยุงยาก มากประสิทธิภาพ 
o วิธีการคํานวณกําไรสุทธิ ผสมผสานบัญชีและกฎหมายใหลงตัว 
o มาตรการเพิ่มประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษี Tax Treaty Shopping,      

Transfer Pricing Rule และ Thin Capitalization 

 

ณ หองประชุมสังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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ความเปนมาและผลการศึกษาของโครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร  
 
โดย  รองศาสตราจารยธิติพันธุ เชื้อบุญชัย  
         คณะบดีคณะนิติศาสตร จุฬาฯ 
 
 จุดเริ่มตนของโครงการนี้ ความจริงแลวก็มาจากขอคิดเห็นของนักกฎหมายและนักบัญชี 
และภาคธุรกิจเอกชนทัว่ไป ที่เห็นวาประมวลรัษฎากรนี้เปนกฎหมายที่ตราขึ้นมาคอนขางนานแลว  
แมวาในระหวางนี้จะไดมีการแกไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากรมาหลายครั้ง แตอยางไรก็ตามการ
แกไขเหลานั้นเปนแคการแกไขเพิ่มเติมในสวนประกอบ หาใชการแกไขเพิม่เติมในตัวโครงสราง
ของกฎหมายไม  ที่เห็นเปนการแกไขในสวนโครงสรางใหญก็คือการที่ไดนําเอาภาษีมูลคาเพิ่ม และ 
ภาษีธุรกิจเฉพาะเขามาใชในประเทศไทยเมื่อป 2534   
 เนื่องจาก การที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมหลายครั้ง ก็มีการเพิ่มเติมมาตราตางๆเขามา ซ่ึงก็ทํา
ใหกฎหมายนัน้มีความซับซอน นอกจากนี้การเพิ่มเตมิมาตราตางๆเขามาก็ไดมีการใชตัวเลขที่เปน
ภาษาไทยโดยระบบกฤษฎีกาเดิม เชน ทว ิตรี เบญจ เปนตน ซ่ึงก็อาจทําใหผูอานประมวลรัษฎากร
ยากที่จะเขาใจในโครงสรางระบบกฎหมายและภาษาทีใ่ชในประมวลรัษฎากร  
 นอกจากนี้ยังมปีระเด็นเรื่อง ความไมสอดคลองกับภาวะการณทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป หลายทานอาจเคยไดยินคําวินิจฉยัของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเรื่องของหญิงมีสามี
ที่ตองเสียภาษีเงินไดรวมกับสามี ในคําพิพากษาฉบับนี้ก็ไดอางมูลเหตุการเสียภาษีของหญิงมีสามี
ตางๆ เชนไดมีการอางอิงถึงสภาพการณดําเนินอาชีพของคูสามีภริยาในชวงที่มกีารเริ่มตราประมวล
รัษฎากรขึ้นมาใหมๆ แตอยางไรก็ตามสภาพเศรษฐกจิและสังคมไดเปลี่ยนแปลงไปคอนขางมาก 
หลายอยางสามีภริยาแยกกันทํางาน แยกกนัหารายได  
 นอกจากนั้นสิง่ที่เปนปญหามากก็คือ ประมวลรัษฎากรนั้นไมสอดคลองกับหลักการเก็บ
ภาษีที่ดี ไมวาจะเปนเรื่องที่ไดกลาวไปสักครู ซ่ึงมีปญหาระหวางความไมเปนธรรมของคน 2 คนที่
อยูดวยกนัโดยฝายหนึ่งจดทะเบียนสมรส กบั อีกฝายหนึ่งไมจดทะเบียนสมรส  
 ประเด็นถัดมาก็คือเร่ืองการเสียภาษีของคณะบุคคล ซ่ึงมีเจตนาดีในการจดัเก็บภาษีใน
หนวยของคณะบุคคล แตอยางไรก็ตามไดมีการใชบทบัญญัตินี้ไปในทางที่ผิดหลายครั้ง และโดย
สวนมากก็นําบทบัญญัตินี้ไปใชโดยมุงหวงัในทางที่ลดภาระภาษี โดยหาไดมีความมุงหมายที่จะ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคของการที่กฎหมายจดัใหมกีารตั้งคณะบคุคลขึ้นเปนหนวยภาษี  
 นอกจากนี้จะมีประเด็นเรื่องที่ประมวลรัษฎากรไดเอื้อประโยชนใหกบัการใชเครื่องมือทาง
การเงินประเภทหนึ่งสูงกวาการใชเครื่องมอืทางการเงินอกีประเภทหนึ่ง ซ่ึงในสวนนี้สําหรับผูที่
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ประกอบธุรกจิหรือแมกระทั่งผูที่ประกอบการใหคําแนะนําทางดานภาษีอากรจะรูดวีา มีบทบัญญัติ
ใดบาง 
 ประเด็นตอมาที่ควรจะมกีารพิจารณากนัมากก็คือ การปรับภาระภาษใีหเหมาะกับ
สภาวะการณทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง ในปจจุบนันีก้ฎหมายภาษีอากรหรือประมวล
รัษฎากรของเราไมมีบทบัญญัติที่ใหอํานาจฝายบริหาร ในการปรับปรงุตัวเลขหรืออัตราภาษีที่ใชกัน
อยูในปจจุบัน เชน อัตราภาษ ี5-37% ที่เราใชกันในปจจุบนัเปนอัตราภาษีที่ใชกนัมารวม 17 ป  โดย
17 ปที่ผานมา หากถือเอาอัตราเงินเฟอรอยละ 4 ซ่ึงความจริงในชวงนั้นมีบางปที่อัตราภาษีสูงถึงรอย
ละ 7-8%สมมติหากเอาตวัเลขหยาบๆของการเปลี่ยนแปลงภาวะการณทางเศรษฐกิจ หากเฉลี่ย
ตัวเลขอัตราเงนิเฟออยูที่ประมาณ 10%  ตัวเลขที่ปรับปรุงจากป 34 คือ รอยละ 1 ณ ป 34 นั้นในวนันี้ 
จะเทากับ 168 บาท ถาพูดถึงการเพิ่มเติม 68% นั้น จะหมายความวา ณ วันนี้ การเสียภาษีที่ 5 % ควร
จะขยายจาก 100,000 บาท นั้นควรจะขยายเปน 168,000 บาท แตดวยผลของการกําหนดอัตราภาษีที่
แนนอนตายตวัทําใหชวงระหวาง 100,000-168,000 บาท นั้นยังตองเสียภาษีรอยละ 10 แทนที่จะ
เปนรอยละ 5 แตถาพูดถึงเงนิไดตั้งแต 500,000-1,000,000 บาท ที่ตองเสียภาษ ี20% ถาหากเอาอัตรา
เงินเฟอเขามาปรับนั้น เรากพ็บวาประมาณอีก 300,000 บาท แทนทีจ่ะตองเสียภาษีในอัตรารอยละ 
10 ก็ตองเสียภาษีที่อัตราประมาณรอยละ 20 เปนตน   อนึ่ง ตัวเลขของการหักคาใชจาย หรือ คา
ลดหยอนในประมวลรัษฎากรลวนเปนตวัเลขของป 34 ในบทบัญญัติประมวลรัษฎากรนั้นไมมี
บทบัญญัติหรือมาตราใดใหอํานาจรัฐบาลในการปรับปรงุตัวเลขตางๆขึ้น ผมเขาใจวาในปจจุบันรฐั
เองก็มีความพยายามทีจ่ะปรบัลดอัตราภาษลีง โดยไปยกเวนภาษีสําหรบัเงินไดสุทธิ 150,000 บาท
แรกขึ้นมา ซ่ึงก็เปนการยกเวนสําหรับการคํานวณภาษีตามมาตรา 48(1)  เพราะฉะนัน้ บทบัญญัติใน
ประมวลรัษฎากรก็ยังขาดความสอดคลองกับภาวะการณทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และ 
บทบัญญัติในประมวลรัษฎากรหลายเรื่องนั้นก็ตองมกีารนําไปสูการตีความที่คอนขางมาก และก็
เปนประเด็นทีก่อใหเกิดปญหาคอนขางมาก  
 ประเด็นตอมา คือ การลักหล่ันในการคํานวณภาษเีงินไดนิติบุคคลกับการคํานวณภาษี
ทั่วไป ซ่ึงก็มปีระเด็นทีไ่มสอดคลองตรงกันหลายอยาง ซ่ึงก็นําไปสูขอโตแยงระหวางผูจัดเก็บภาษี
และผูเสียภาษ ี นอกจากนีอ้าจมีประเดน็เรื่องการขาดเครื่องมือการดําเนินงานตามนโยบายและขาด
เครื่องมือในการจัดเก็บภาษทีี่มีประสิทธิภาพหรือประสทิธิผล โดยในปจจุบันนีห้ากทานใดไดมี
โอกาสดูประเด็นเรื่องการหกัคาลดหยอนหรือการหักคาใชจายเพิ่มเติมในประเด็นตางๆ จะเหน็วา
ตองใชมาตราการทางกฎหมายอื่น หรือ การยกเวน มาทดแทนหรือชดเชยการพิจารณาเรื่องคา
ลดหยอนหรือการยกเวน  
 นอกจากนี้บทบัญญัติในประมวลรัษฎากร ยังขาดบทบญัญัติซ่ึงเปนมาตราการปองกันการ
เล่ียงภาษี ทั้งที่เปนบทบัญญัติในมาตราการทั่วไปหรือบทบัญญัติในมาตรการเฉพาะ โดยในสวนนี้
ในตางประเทศนั้นจะมีมาตรการปราบปรามกรณีที่ใชบทบัญญัติในเรือ่งภาษีไปในทางที่ผิด แตวา
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ประเทศไทยเรายังขาดบทบญัญัติที่ชัดเจนในสวนนี ้ โดยตองไปหามาตรการหรือการตคีวาม
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เชน เร่ืองหลักสุจริต หรือเร่ืองนิติกรรมอําพราง ซ่ึง
ในสวนนั้นก็มปีระเด็นปญหาที่ตองพิจารณาตอเนื่องที่คอนขางมาก  
 ในเรื่องของการศึกษาและพฒันาประมวลรัษฎากรในประเด็นที่สําคัญ ที่ดําเนินการในครั้ง
นี้ ก็คงเปนเรื่องที่มีจุดประสงคเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ไดกําหนดวาตองมกีาร
ปรับปรุงและจดัเก็บภาษีใหเปนธรรม โดยใหปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะการณที่เกดิขึ้น 
 ในการจดัทําการศึกษาปรับปรุงและแกไขประมวลรัษฎากรในครั้งนี้ ก็ไดรับการสนับสนุน
จากบุคคลหลายฝาย อาทิเชน มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร โดยมีทาน
ศาสตราจารย(พิเศษ)ปรีชา พานิชวงศ เปนประธานมูลนิธิ และมีศูนยวิจยักฎหมายและการพัฒนา
เปนธุระในการศึกษาวจิัย  กรมสรรพากรมีทานอธิบดีกรมสรรพากรทานศานิต รางนอย และทีมงาน
ในการหาขอมลูตางๆในการวิจัย นอกจากนี้ยังมีผูวิจยัทัง้จากภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงหลายทาน
ลวนแตเปนผูที่มีความชํานาญในดานกฎหมายภาษีอากร และในทายทีสุ่ดก็คือ คณะกรรมการกํากบั
โครงการซึ่งก็ลวนแตใหขอมูลที่เปนประโยชนแกโครงการ  
 กรอบการดําเนินโครงการนัน้ก็คงจะแบงเปน 2 ระยะ ระยะที่ 1 เปนเรือ่งขอเสนอการจัดทํา
ประมวลรัษฎากรภายใตบทบญัญัติในปจจุบนั มีการจัดระเบียบบทบัญญัติตางๆ จัดใหเปนหมวดหมู
ใหมีการอานเขาใจใหงายขึน้ และใหมกีารจัดทาํโครงสรางของประมวลรัษฎากรใหเปนไป
ตามลําดับโครงสรางของการจัดเก็บภาษีอากร   ซ่ึงในระยะที่ 1 นั้นไดมีการดําเนินการจดเสร็จสิน้
และนําเสนอตอมูลนิธิเมื่อตนป 2551 สวนการศึกษาในระยะที ่ 2 นั้นจะเปนเรื่องการศึกษาประเดน็
สําคัญที่เปนปญหาตอการจดัเก็บภาษแีละการบริหารจัดเก็บ ไดมีการแบงออกเปนเรือ่งยอยๆ  
 ในการศึกษานัน้ไดมีการดําเนินการจนเสร็จสิ้นและไดมกีารนําเสนอตอมูลนิธิและสงตอไป
ใหกรมสรรพากรเมื่อปลายเดอืนกันยายน 2551 ทั้งนี้เห็นวานาจะไดมีการเผยแพรการศึกษาในครั้งนี้
และมีการจดัใหรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อจะไดใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงตอไป  
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ประเด็นเรื่อง : มาตรการภาษีสงเสริมตลาดทุนเพื่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไทย 
 
โดย  อาจารยกิติพงศ  อุรพีพัฒนพงศ      
        Baker & McKenzie 
 
 ในประเด็นหัวขอนี้ทานปลัดศุภรัตน ไดใหขอคิดไวหลายอยาง ไมวาจะเปนเรื่องอัตราภาษี 
การใหสิทธิพิเศษซึ่งก็มีประเด็นเกีย่วของไปถึงเรื่องปรัชญาความเทาเทยีมกันในการเก็บภาษ ี ซ่ึงผม
เห็นดวยกับหลักการ แตในที่นี้เราตองมองในเรื่องบริบทของสังคมประเทศไทย ซ่ึงแตกตางกับ
ตางประเทศหลายประการ คนไทยไมคอยชอบเสียภาษเีพราะเปนหนาที่ บริษัทก็เชนเดียวกัน คือ ถา
ตามทฤษฎีมันควรจะตองเหมือนกันหมด ส่ิงที่ผมพูดหรือเสนอในวนันี้ อาจถูกมองไดวาเปนการที่
ไปขอเขาฝายเดียวโดยไมเอาอะไรไปแลกเปลี่ยนเลยจะทาํไดจริงหรือ จากประสบการณที่ผมทํางาน
มา 30 กวาปก็พบวาเปนเรื่องยากมากที่จะไปขออะไรจากกรมสรรพากร แตวาผมคิดวาเปน
ความสําคัญ ก็เห็นวาเรื่องภาษีนัน้เปนเรื่องที่ยากและการที่จะปฏิรูปนั้นก็ควรคิดอะไรที่นอกกรอบ 
ไมใชแคเร่ืองการออกขอยกเวนหรือการใหตามชวงเวลามีกําหนดเวลา ซ่ึงก็เปนเรื่องกระปดกระ-
ปรอย ซ่ึงผมเห็นวาไมใช นอกจากนีก้ฎหมายไทยในสวนเรื่องภาษนีั้น ก็มีขอยกเวนมากเชนให
บริษัทในไทย 40% คนใหม  25% เปนตน และนอกจากนี้ก็มีเงื่อนไขตางๆมากมาย  จากที่ผมบอก
ในเรื่องบริบทของสังคมไทย จากที่เราสํารวจ บริษัททีจ่ดทะเบยีน 500 กวาบริษัท โดยบริษัทจด
ทะเบียนมีจํานวนทั้งหมดเพยีงรอยละ 0.10 ของจํานวนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุคลทั้งหมด แต
สามารถจัดเกบ็ภาษีเงนิไดนติิบุคคลจากบริษัทจดทะเบียนไดถึงรอยละ 20 ของจํานวนภาษเีงินไดนติิ
บุคคลทั้งหมด ซ่ึงก็แสดงวารัฐบาลแทบที่จะไมสามารถเก็บภาษจีากบรษิัทอีกกวา 80% ไดเลย ซ่ึง ณ 
จุดนี้ผมก็ขอทิง้ทายใหขอสังเกตวาควรจะทําอยางไร  
 ในเรื่องหลักความเปนกลางในการเก็บภาษ ี ผมก็เห็นวาจะตองคํานึงถึงเรื่องความสามารถ
ในการแขงขนัได ก็คือตองมีกระบวนการที่สรางความเปนกลางในตลาดทุน ภาระภาษีผูลงทุนเทา
เทียมกนั เงินลงทุนเรื่องตราสารหนี้ ตราสารทุน ดอกเบีย้  ควรจะมีการปรับใหมันเหมือนกนั  
 อนึ่ง ผมเห็นดวยกับความคดิเห็นทีว่า อัตราภาษีควรเหมือนกนัหมดไมวาจะในหรือนอก
ตลาด ซ่ึงทั่วโลกเขาก็มีอัตราภาษีที่เหมือนกันหมด ยกเวนประเทศเดียว คือ อินโดนเีซีย นอกจากนี้
เร่ืองอัตราภาษเีงินไดนิติบุคคลเราควรจะปรบัลดลงหรือไม เชน ไตหวนั 25% เกาหลี 25%  มาเลเซีย 
25% สิงคโปร 18% ฮองกง 16.5% เปนตน  ซ่ึงก็ตองมาดูวาอัตราภาษีเราสูงเกินไปหรอืไม  ซ่ึงก็อาจ
มีประเด็นวาการที่จะไปลดภาษีลงรัฐบาลก็ขาดหายเงินไป ก็กลายเปนคําถามเรื่องไกกับไข  แต
อยางไรก็ตามผมคิดวาอยางนอยๆ ก็ควรเปรียบเทียบ คือ อัตราภาษีของเขาต่ํากวาเรา การหัก
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คาใชจายอะไรผมก็เชื่อวาเขามีขอจํากัดที่นอยกวา ซ่ึงผมเห็นวาประเด็นเรื่องเสียทกุเดือน เสียทุก 
quarter ผมเหน็วาไมสําคัญ สําคัญที่วาอัตราภาษีนัน้สูงเกินไปหรือไม  ซ่ึงในประเด็นนี้ผมก็เห็นวา
เปนประเด็นทีต่องมานั่งปรึกษากัน  
 ประเด็นตอมา คือ ทําไมถึงมี Double Standard ระหวางบริษัทที่อยูในตลาดกับนอกตลาด 
ทําไมไมเปนไปตามหลักความเปนกลางในการจัดเก็บภาษี ก็เพราะเราเชื่อวาบริษทัที่จดทะเบียนมี
ภาระเยอะมาก มีคาใชจายเยอะมาก เชน ตองทําบัญชีทุก quarter ตองตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  
ทั้งตองถูกกํากบัดูแลโดย กลต. หรือวาเวลาจะไปทําธุรกรรมใดกจ็ะถกูควบคุมหรือตรวจสอบหมด 
เพราะฉะนั้นกเ็ปนการยากทีจ่ะไปหลบหลีกภาษหีรือโกงภาษี ดังนั้นกเ็ลยมีความคิดวาหากเราคอยๆ
เร่ิมใหบริษัทเขามาจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย โอกาสที่จะหลบหลีกภาษกี็จะนอยลง เชนการจะ
โยกเงินไปใหกรรมการหรือบริษัทก็จะยากขึ้น เพราะมีกฎหมายกาํกับอยูทุกขั้นตอน เปนตน  
 ดังนั้นแลว ก็เปนเรื่องที่รัฐบาลจะตองเขามาหาวิธีการวาจะทําอยางไรใหบริษัทอีก 80 กวา
เปอรเซนตที่เหลือเขามาลงทุนในตลาด การปลอยกู การคิดดอกเบี้ย ที่ตองนํามาคํานวณ ในสวนนี้ก็
เปนประเด็นหลักๆที่ถามวาทําไมคณะทํางานชุดนี้ เหน็วามันควรมกีารทําใหมนัแตกตางจากเดิมซึ่ง
ก็เปนแคการแตกตางในชวงเริ่มตน ก็เพือ่เปนการดึงเอาบริษัทที่ไมตองเสียภาษใีหเขาสูระบบมาก
ขึ้น ถามวามีความเปนไปไดอยางแนนอนหรือไมที่หากวาลดอัตราภาษีหรือนําเอาบริษัทที่อยูนอก
ตลาดใหเขามาอยูในตลาดแลว จะทําใหรัฐสามารถเก็บภาษีใหมากขึ้น สวนตัวผมบอกไดแควาไมมี
อะไรที่แนนอน แตกต็องทดลอง โดยเทยีบเคียงจากทีต่างประเทศเขาไดทํามา ทั้งนี้เราก็ไมไดเร่ิม
เก็บที่ 10-15% เราอาจเริ่มที่ 25% เปนตนไป  
 ในเรื่องถัดมา ก็คือเร่ืองการควบรวมกจิการ ในยคุภาวะที่บริษทัไทยเขมแข็งออกไป
ตางประเทศ หรือ  การควบรวมในระหวางบริษัททีจ่ดทะเบียน หรือ ระหวางบริษัทที่พึ่งจะจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มันทํายากมากเพราะวา มีภาระภาษีตลอดเวลา ในตลาดหลักทรัพย
บริษัทในเครือจะควบรวมกนั จะซื้ออะไรไป ก็มีปญหาที่จะตองถามวาจะทาํอยางไร ก็อยางทีผ่ม
เรียนวา รายงานบางสวนไดรับการ comment จากกรมสรรพากร ประเด็นที่เราพบในสวนเรื่องของ
การควบรวมกจิการนั้นก็แบงเปน 3 เรื่องก็คอื 
 เร่ืองที่ 1 คือ การซื้อหุน ปจจุบันอยางที่บอกหากบรษิัทจะขายหุนปรับโครงสรางหรือจะ
ขายหุนเพื่อควบรวมกัน ตองมีภาระภาษีเงนิได ซ่ึงยกเวนใหเฉพาะบุคคลธรรมดา ซ่ึงก็มีคําถามวา 
หากจะปรับโครงสรางกลุมบริษัทในการที่จะนําบรษิัทเขาจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยนั้น อันนี้
ควรจะมกีารยกเวนใหหรือไม  ก็เหน็วาในสวนประเทศไทยตอนนี้ใหยกเวนเฉพาะกรณีปรับ
โครงสรางในการฟนฟูกจิการเทานั้น ซ่ึงก็นาจะมองในประเด็นทีว่าควรจะทําอยางไรใหบริษัทมี
ความเขมแข็งกอน เชน ควบรวม การโอนทรัพย จะทําไดหรือไม  นอกจากนี้มีประเด็นเรื่องที่บริษัท
ที่เก็บเงินอยูตอนนี้ เพื่อนําไปซื้อหุนในตลาดหลกัทรัพย หรือไปซื้อหุนเพื่อจะลงทนุและเวลาขาย
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ตองเสียคาภาษี 30%   บริษัทในเครือกไ็มกลาที่จะไปซื้อ เพราะฉะนั้นก็จะสวนทางกัน และยิ่งไป
กวานัน้กย็ังมปีระเด็นเรื่อง Capital Gains อีก 
 เร่ืองที่ 2 คือ การโอนหุนเวลาปรับโครงสราง ก็มีปญหามากตั้งแตในสวนคํานยิามของการ
ปรับโครงสราง นอกจากนี้วธีิปฏิบัติตางๆ เชนวา อะไรที่ควรตองใชราคาตลาดและราคาตลาดมีคํา
นิยามอยางไร แตสําหรับบริษัทซ่ึงประกอบการในบางธรุกิจ เชน บริษทัประกันมีทางเลือกมาก โดย
สามารถเลือกราคาไดหลายแบบเวลาปรับโครงสราง 
 เร่ืองที่ 3 ซ่ึงผมมองวาเปนเรื่องที่แปลกในทางบัญชี กลาวคือ เวลาไปลดทุนบริษัทในการ
ปรับโครงสราง(เฉพาะประเด็นเรื่องลดจํานวนหุนไมใชลดมูลคา) กรมสรรพากรจะประเมินวาหาม
หักเปนรายจาย ก็สูกันถึงศาลฎีกาก็แพ ซ่ึงมันผิดหลักเพราะวาคนทีไ่ปปรับโครงสรางไปลดทุนเพิม่
ทุน ผลขาดทุนนั้นไมสามารถที่จะนํามาหกัเปนคาใชจายได เวันแตจะเปนการขาย ซ่ึงก็เปนแนวทาง
ที่ศาลตัดสินวาใชไมไดถาเปนการปรับโครงสรางไปลดทุน ไปเพิ่มทนุ สมมติวากอนที่จะไปควบ
รวมก็จะตองมกีารลดทุนกอน ก็จะมีปญหาในเรื่องการหกัคาใชจาย  
 ประเด็นตอมา คือ เร่ืองการโอนกิจการบางสวน  ผมเห็นวาหากเปนการโอนกิจการ
บางสวนเพื่อปรับโครงสรางก็นาจะใหสิทธิประโยชนทางภาษี และควรที่จะกําหนดแบบใหมีความ
แนนอนตลอดไป ไมใชวากําหนดเปนชวงเวลาวา เฉพาะชวงเวลาที่กําหนดเทานัน้ถึงจะไดสิทธิ
ประโยชน เพราะวาเปนการยากมากที่บริษทัจะตั้งรูปแบบการดําเนนิกจิการใดมาแลวสามารถใชได
ตลอดโดยไมตองมีการปรับโครงสราง ซ่ึงการที่จะไปกาํหนดวาส้ินสดุเมื่อใด จะยกเวนใหในชวง
ระยะเวลาใด เปนเรื่องที่ยุงยากแกผูประกอบการมาก นอกจากนี้ยังมีขอยุงยากเพิ่มขึ้นไปอีก คือการ
โอนกิจการบางสวนที่จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษนีัน้ จะตองเปนการโอนกิจการบางสวน
ระหวางบรษิัทไทย หรือ การโอนกิจการนัน้ตองเปนการโอนระหวางบริษัทในเครือเดียวกัน 
 อนึ่ง ในเรื่องผลขาดทุนก็ไมใหนําไปใช เพราะถือวาเปนการปรับโครงสราง และก็ถือวา
เปนคนละหนวยภาษี ก็มีปญหาวาควรจะสามารถนําผลขาดทุนมาใชไดหรือไม  
 ประเด็นตอมาที่เปนปญหามาก คือ ทําไมไมใหบริษทัในเครือยื่นเสียภาษแีบบรวม(Tax 
Consolidation) ทั้ง Vat ทั้ง ภาษีเงนิได เชนบริษัทในเครือมีเปนรอยบริษัทก็ใหเขามารวมกันในการ
ยืนแบบภาษี ถาเขาขาดทุนกใ็หเขามายืน่เพือ่เฉลี่ยภาษไีด ซ่ึงตางประเทศเขาก็ทําอยู 
 สําหรับเรื่องปญหาในขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับ ขั้นตอนตางๆทําใหเกิดความลาชา ไม
คลองตัว เชน การยืน่แบบแจงการโอนกจิการทั้งหมด(ค.อ.1-4) ภายใน 30 วนัหลังจากวนัที่มีการ
โอนกิจการทั้งหมด หรือ เร่ืองขั้นตอนในการออกหนังสือรับรองการโอนกิจการทั้งหมดของ
กรมสรรพากร มีความหลาชา ซ่ึงอาจสงผลใหบริษัทผูโอนตองเสียภาษจีากการโอนอสังหาริมทรัพย
ไปกอน และมภีาระการขอคนืภาษี  หรือ มีปญหาในเรื่องของรูปแบบ ถาจายคาตอบแทนจะใหเปน
เงินหรือเปนหุนไดหรือไม โอนกันทั้งหมดจะทําอยางไร เชน หากมอียูสวนนึงทีไ่มสามารถขายได
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จะถือวาโอนทัง้หมดหรือยัง  ซ่ึงเรื่องในสวนนี้ไมใชเร่ืองใหญ เปนแคเร่ืองในทางปฏิบัติซ่ึงแกได
งาย 
 เร่ืองสุดทาย คือ เร่ืองการควบรวมกิจการ กรณีการควบรวมตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ซ่ึงเปนประเด็นที่ผมจําไดวา ผลวจิัยที่ผมทํามาสมัยที่ 
World Bank ใหมาทําเมื่อป 1997 ก็คือการที่บริษัทที่เกดิขึ้นใหม (A+B=C)  คือบริษัทเดิมหายไป 
บริษัทใหมเกดิขึ้น เร่ืองที่สําคัญคือเมื่อควบรวมแลวบริษัทใหมที่เกิดจากการควบบริษัทนั้นไม
สามารถนําผลขาดทุนของบริษัทที่ควบเขากันไปใชได ก็มีปญหาวา ควรจะใหใชผลขาดทุนนี้ได
หรือไม หรือใชแลวควรมีขอจํากัดอยางไร  
 ในเรื่องการโอนสิทธิเกี่ยวกับภาษีอากรบางประการไปยังบริษัทใหม ในเรื่องของใบกํากับ
ภาษีซ้ือที่ออกในชื่อบริษัทเดมิภายหลังการควบบริษัท บริษัทใหมสามารถนําไปใชไดหรือไม
อยางไร ประเด็นเหลานีก้็ไมใชประเดน็หลักในแงของกฎหมาย เพราะวาเปนเรื่องวิธีปฏิบัติซ่ึงแกได
งาย ไมตองออกเปนกฎหมายเฉพาะ  
 การตรวจสอบภาษีกเ็ปนเรื่องที่ตองไประบุใหชัดเจน จะตรวจสอบอยางไร มีขั้นตอน
อยางไร ซ่ึงในเรื่องนี้ ในคณะกรรมการของรัฐบาลชุดที่แลวกน็ําเรื่องนี้มาเปนประเด็นที่ใหญมาก 
เพราะมีผลกระทบตอความสามารถในการดําเนินกจิการของธุรกิจ 
 เร่ืองคําถามที่คณะทํางานเสนอก็ขอพูดโดยรวมวา บริษัทจดทะเบียนควรไดรับสิทธิ
ประโยชนทางภาษีอากรในลกัษณะที่เหนือกวาบริษัททีไ่มไดจดทะเบยีนหรือไม เชน ควรลดอัตรา
ภาษีเงนิไดใหแกบริษัทจดทะเบียนเปน 20-25% และควรลดใหเปนการถาวรหรือไม แตใน
ความเหน็ผมคือ ลดอัตราภาษีใหแกบริษทัที่จดทะเบียนกอน แลวคอยลดอัตราภาษีของบริษัทขาง
นอกใหเทา เพราะวาวาถามนัไมมีความตางก็ไมอยากเขา คาใชจายในการนําเขาตลาดหลักทรัพยก็
ควรใหหักเปนรายจายได การหักคาเสื่อมราคาใหหกัตามหลักเกณฑทางบัญชี  นอกจากนี้บริษัทจด
ทะเบียนควรไดรับสิทธิประโยชนเกีย่วกับการตรวจสอบภาษีอากรของกรมสรรพากรในลักษณะที่
เหนือกวาบริษทัที่มิไดจดทะเบียน เชน การตรวจสอบภาษียอนหลังเพยีง 2 ป การอํานวยความ
สะดวกในการขอคืนภาษีอากร 
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ประเด็นเรื่อง :  1. หักภาษี ณ ที่จายแบบใหมไมยุงยาก มากประสิทธิภาพ 
        2. วิธกีารคํานวณกําไรสุทธิ ผสมผสานบัญชีและกฎหมายใหลงตัว 
 
โดย  อาจารยอวยพร  ตนัละมัย        
         ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ 
 
 ผมขอพูดถึงเรื่องกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยเฉพาะเรื่องการบัญชีวามีปญหาอยางไร 
 ประเด็นแรก ในเรื่องโครงสราง ถาเราดูกฎหมายของภาษเีงินไดนิติบุคคล มีอยูประมาณ 10 
กวามาตรา แตมีความซับซอนอยูพอสมควร มีพระราชกฤษฎีกา มีประกาศตางๆ และยังขาดความ
เปนระบบ ถาเปรียบเทียบกบักฎหมายภาษีมูลคาเพิ่มที่ออกเมื่อป พ.ศ. 2535 จะเหน็วามีโครงสรางที่
ชัดเจนกวา ผมเลยอยากเสนอใหจัดรูปแบบโครงสรางของภาษีเงนิไดนิตบิุคคลใหคลายๆกับ 
รูปแบบภาษีมลูคาเพิ่ม ไมวาจะเปนเรื่องจัดเก็บภาษจีากใคร ใครเปนหนวยภาษ ี รายไดรายจาย
คํานวณอยางไร อัตราภาษีเปนอยางไร การคิดกําไรสุทธิเพื่อคํานวณภาษีทําอยางไร ขอยกเวนมอียู
อยางไร เชนในเรื่องเงินปนผล ทานอาจจะตองดูไลดูตั้งแตมาตรา 65 ทว(ิ10) ดูพระราชกฤษฎีกา 
ประกาศตางๆ และกฎหมายอื่นๆ ถึงจะทราบวายกเวนหรือไมอยางไร ซ่ึงสรางความยุงยากใหกับผู
เสียภาษเีปนอยางมาก 
 ประเด็นที่สอง คือ เร่ือง การตรวจสอบและการรับรองบัญชี ซ่ึงตอนนี้เวลาจะหาบทกฎ-
หมายอางอิงจะพบวามีลักษณะทีก่ระจดักระจาย เพราะฉะนั้น ก็ควรจะอยูในสวนของการเสียภาษี
เงินไดนิติบุคคลโดยตรง  
 ประเด็นที่สาม คือ เร่ืองการยื่นแบบและการขอคืน ในสวนนีก้็มีปญหาเรื่องอายุความ การ
ขอคืนซึ่งอายุความก็มหีลายอยางซึ่งไมเทากนั เชน ถายืน่เสียภาษีเกินกวาจํานวนเทานีบ้าทอายุความ
อยางนึง กรณทีี่ยื่นเสียภาษกีลางปเกินไปอายุความอีกอยางนึง ก็เลยเกดิคําถามวา ถาหากมภีาษีทีย่ืน่
เสียเกินทั้งสองอยาง กรณีเชนนี้จะนับอายคุวามอยางไร ถามกรมสรรพากรก็บอกวาใหนับอายุความ
ที่ส้ันที่สุด 
 ประเด็นที่ส่ี คือ เร่ืองการจัดเก็บภาษจีากการคํานวณกําไรสุทธิ ปจจุบันไมไดกําหนดให
ชัดเจนวาการคํานวณกําไรสทุธินั้น ใหคํานวณตามหลักการบัญชีหรือไม ถาไปดูมาตรา 65 จะเห็นวา
กฎหมายระบุใหใชเกณฑสิทธิ แตเกณฑสิทธิตามมาตรา 65 นี้ผูเสียภาษีก็มกัจะเขาใจผิดวา เปน 
Accrual Basis ตามเกณฑในทางบัญชี ซ่ึงความจริงแลวไมใช กรมสรรพากรกําหนดวาเกณฑสิทธิ
ในสวนนี้ คือ สิทธิในการเรียกรองใหชําระหนี้ ซ่ึงคนละเรื่องกับเกณฑสิทธิ ก็เลยกอใหเกดิปญหา
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ตามมาเยอะ นอกจากนีก้รมสรรพากรยังมีการอางคําพิพากษาศาลฎกีาเกาที่ตดัสินวามาตรฐานการ
บัญชีไมใชกฎหมาย เพราะฉะนั้นไมจําเปนที่กรมสรรพากรตองปฏิบัติตาม อันนั้นเปนการฎีกาใน
ขอเท็จจริงที่เกดิขึ้นกอน พรบ.การบัญชี มีผลบังคับใช ซ่ึงปจจุบัน พรบ.การบัญชีจะเขียนชัดวาการ
บัญชีตองทําตามมาตรฐานการบัญชี เพราะฉะนัน้ก็เหน็วากรมสรรพากรก็นาจะยดึหลักการปฏบิัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีในการเก็บภาษจีากกําไรสุทธิของบริษัทกอน มฉิะนั้นจะมีปญหาตามมาเยอะ 
 ประเด็นทีห่า คือ เร่ือง  การโอนกิจการ การควบรวมกจิการ ก็มีปญหาคอนขางเยอะ ซ่ึง
กฎหมายเขียนวาถาจะโอนกจิการ หรือ จะควบรวมกจิการเขาดวยกนั ตองตีราคาตามราคาตลาด
กอน แตวาก็ไมไดระบุเหตุผลวาทําไมถึงตองเปนเชนนี ้และถาหากไมปฏิบัติตามหรือไมเปนไปตาม
ขอบังคับนี้จะมีผลอยางไร ผูประกอบการก็ตองไปจางผูชํานาญการในการตีราคาขึ้น ทั้งๆที่ไมมี
ความจําเปนและก็กอใหเกดิภาระแกผูประกอบการขึ้น อนึ่ง เมื่อโอนกิจการหรือควบกิจการไปแลว
สิทธิที่จะไดรับจากบริษัทเกากอนที่จะโอนนั้นกลับโอนไปยังบริษัทใหมไมได เชน จะนําผลขาดทนุ
จากบริษัทเกามาหักออกจากภาระภาษีในบริษัทใหมไมได โดยใหเหตผุลวาเปนคนละหนวยภาษี ซ่ึง
ผมเห็นวาไมเปนธรรม เพราะการควบรวมกิจการ หรือ การโอนกิจการไปมันโอนไปทั้งสิทธิและ
หนาที่  ในขณะที่หากมีความรับผิดชอบทางภาษีใดจากบริษัทเกา บริษทัที่รับโอนมาตองรับผิดชอบ  
 อนึ่ง ในเรื่องการโอนกิจการก็มีปญหาการตีความวาโอนกันอยางไร เชน หากบริษทัที่โอน
ตั้งเปนลูกหนี้ 100 ราย ตั้งเปนบัญชีสํารองหนี้สูญอีก 100 ราย ทางบัญชีคือเทากับ 0 เวลาโอนมา 
กรมสรรพากรบอกวาตองโอนมากันตามราคาบัญชี โดยไมหักสํารองหนี้สูญ คือ เฉพาะในสวน
ลูกหนี้ 100 ราย ก็มีปญหาเรื่องการตัดคาใชจายเงิน จะจาํหนายหนี้สูญไมได คือเวลาโอนกิจการหาม
เอาผลขาดทุนจากการโอนกจิการมาหักเปนรายจาย กเ็ลยเกิดคําถามวานาจะหกัหนี้สูญเปนรายจาย
ไดหรือไม โดยขอกฎหมายมันก็นาจะได  
 ประเด็นทีห่ก  เร่ือง BOI เมื่อปลายเดือนกมุภาพันธ มีคําวินิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉัย
ภาษีอากรออกมาฉบับหนึ่ง ที่มีประเด็นปญหาวา ถาบรษิัทรับ BOI มาหลายโครงการและโครงการ
หนึ่งกําไรและโครงการหนึ่งขาดทุน จะถือวาแทจริงแลวบริษัทกําไรหรือขาดทุน จะนับทั้งโครงการ
หรือแยกสวนเฉพาะของแตละกิจการ ซ่ึง BOI กับกรมสรรพากรเห็นไมตรงกัน กรมสรรพากรบอก
วาตองรวมทั้งหมดเพราะวาเปนบริษัทเดยีวกัน แต BOI บอกไมใชเพราะเวลาจะพจิารณาให BOI จะ
อนุมัติเปนรายโครงการ กรมสรรพากรก็เลยไปหาคณะกรรมการวนิจิฉัยภาษีอากรใหวนิิจฉยัใน
ประเด็นขอนี ้ คําวินจิฉัยก็ออกมาใหรวมทั้งหมดหามแยก ก็เกดิเปนปญหาขึ้นมาเพราะ
กรมสรรพากรก็เก็บภาษีไปแลว อนึ่ง ณ ชวงเวลานี้ BOI ก็สงเรื่องนี้ใหคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตีความในปญหานี้ ก็มีขอนาคิดวาหากคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความอีกอยางนึง จะเกิดอะไรขึ้น ซ่ึง
ก็เปนปญหาแกผูเสียภาษีอากร 
 ประเด็นทีเ่จ็ด เร่ืองการรับรูและการวดัมลูคารายได มีปญหาเยอะวาอะไรเปนรายไดและ
อะไรไมใชรายได และปญหาบางอยางกเ็กิดขึ้นโดยเรานึกไมถึง เชน กรณีบริษัทจดทะเบยีน มีผูถือ
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หุนเปนหมื่น เปนแสนคน มีกําไรสุทธิก็เสียภาษี และกป็ระกาศจายเงนิปนผล พอประกาศจายเงิน
ปนผลเสร็จมีผูถือหุนบางคนไมมารับ คือไมรับเช็ค เช็คนั้นก็จะสงกลบัคืนมาที่บริษทัคือกลับคืนมา
ผลก็กลายเปนวากรมสรรพากรบอกวา ตองนําเงินปนผลที่ไมไดจายนัน้กลับมาเสียภาษีอีก ซ่ึงก็เปน
ประเด็นทีแ่ปลก 
 ประเด็นทีแ่ปด เร่ืองการรับรูรายได ในเบือ้งตน กรมสรรพากรนาจะกาํหนดใหรับรูรายได
ตามหลัก Accrual Basis ตามเกณฑทางบญัชีกอน แลวเรื่องไหนกรมสรรพากรไมเห็นชอบก็คอยไป
เขียนเปนกฎหมายยกเวนไป 
 ประเด็นทีเ่กา เร่ืองอํานาจการประเมินกรณีขายสินคาต่ํากวาราคาตลาด ซ่ึงมีกฎหมายเขียน
ไวอยูแลว แปลกวางๆวาถาบริษัทขายสินคาต่ํากวาราคาตลาดจะใหอํานาจเจาพนักงานประเมินราคา
สินคาตามราคาตลาด แตไมไดบอกวาจะกาํหนดอยางไร จนกระทั่งมกีารออกคําส่ังเรื่อง Transfer 
Pricing   เมื่อเร็วๆนี้ก็มีคาํพิพากษาฎกีาออกมา ตัดสินกรณีที่บริษทัใหบริษัทในเครือกูเงินต่ํากวา
ราคาตลาด ก็เถียงกันวากรณเีชนนี้มีเหตุสมควรหรือไม ศาลฎีกาก็ตัดสนิมาวากรณีเชนนี้เขารูจักกัน
อยูแลว ก็ถือวามีเหตุสมควร แตเมื่อกลับไปดูคําพิพากษาฎีกายอนหลัง เชนกรณีที่ตดัสินวา กรณทีี่
เปนบริษัทในเครือไมเปนเหตุใหตองขายสนิคาต่ํากวาราคาตลาด เพราะฉะนัน้แลวแมแตคําพิพากษา
ฎีกาเองก็ไมสอดคลองกัน กเ็ลยกอใหเกดิปญหาแกผูเสยีภาษีวาจะทําอยางไร 
 ในประเด็นเรือ่งการรับรูรายได ขอแยกธุรกรรมการเสียภาษีเปน 4 ประเภท 
 1. เร่ืองการรับรูรายไดจากการขายสินคา เปนเรื่องที่ดทีี่กรมสรรพากรไดยดึเอา concept 
ทางบัญชีวา ขายสินคาใหถือวาขาย “เมื่อโอนความเสี่ยงหรือผลตอบแทนที่มีนัยยะสําคัญ” คําๆนี้ไม
มีอยูในกฎหมายเลย แตกรมสรรพากรก็ไดหยิบมาใชเพือ่ใหตรงกับราคาทางบัญชี นอกจากนี้เร่ือง
เชาซ้ือกรมสรรพากรก็อิงตามมาตรฐานการบัญชีทุกอยาง แตอยางไรก็ตามเรื่อง Leasing 
กรมสรรพากรไมมองวาเปนการซื้อขาย แตมองวาเปนการเชา มันเลยเกิดเปนชองโหวขึ้นมาวา ถา
ใครอยากหกัคาใชจายเร็ว ก็ใหทําเปน Leasing เพราะสามารถหักเปนคาใชจายไดเลย แมวาจะยังไม
บันทึกเปนทรพัยสิน แตถาเปนการเชาซ้ือคุณตองหักเปนคาเสื่อมราคาซึ่งหักไดชากวา Leasing ซ่ึง
เกิดเปนชองโหวขึ้นมาโดยไมไดตั้งใจ ทั้งที่เมื่อดูกฎหมายแลวสถานะของ Leasing กับ เชาซ้ือมันไม
มีความแตกตางกัน เพราะก็คอืการใหเชาเหมือนกัน 
 2. เร่ืองการใหกูยืมเงิน มปีญหาวาตกลงกรมสรรพากรจะเอาหลักเกณฑเร่ืองสิทธิในการ
เรียกรองใหชําระคาดอกเบีย้ หรือจะเอาเรือ่งระยะเวลาทีด่อกเบี้ยมนัเกดิขึ้นตาม Accrual Basis มี 
case ที่เกิดขึ้น คือ ออกตั๋วเงิน...1,000 ลานบาท สัญญา 10 ป ตองชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ย 
1,000 ลานบาท ในปที่ 10  เพราะฉะนัน้ผูใหกูยืมเงินกจ็ะไดรับเงินคนื ในปที่ 10 ครั้งเดียวรวมทั้ง
ดอกเบี้ย ทนีี้กถ็ามกรมสรรพากรวาจะหกัรายจายอยางไร กรมสรรพากรก็บอกวา ใหหักเปนดอกเบี้ย
จายในปที่ 10 เพราะเปนปทีภ่าระคาใชจายเกิดขึ้น ซ่ึงกเ็ปนประเดน็ที่แปลก 
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 3.  ในเรื่องการกอสราง โดยพื้นฐานก็คลายๆกับ concept ทางบัญชี คือดูตามอัตราสวนของ
งานที่ทําเสร็จ 
 4.   ในเรื่องการใหเชา โดยหลักกย็ึดตาม concept ทางบัญชี แตอยางไรก็ตามมคีําส่ัง ป
73/2541 พูดถึงกรณีใหเชาระยะยาว โดยรับเงินลวงหนา สมมติเราใหเชาและไดมกีารรับเงนิ
ลวงหนามา 100 ลานบาท โดยมีระยะเวลาการเชา 10 ป  ทนีี้กรมสรรพากรก็ไปเขยีนในคําส่ังนี้วาจะ
เลือกเอาเงินจํานวน 100 ลานมาเสียภาษีทัง้ป หรือวาจะเฉลี่ยตามระยะเวลาก็ได ความจริงแลวกเ็ปน
เร่ืองที่ดีที่ใหเลือกได แตอยางไรก็ตามอาจจะเปนชองโหวในการวางแผนภาษอีากรเหมือนกนั 
กลาวคือ สมมติวาวนันี้มีขาดทุนอยู 100 ลาน และใกลจะถึงกําหนด 5 ปแลว ก็ไปทําสัญญา
ใหบริการใหเชา 100 ลานบาทและรับเงนิคาเชาลวงหนามา 100 ลานบาท กรมสรรพากรก็บอกวา
เงินคาเชารับลวงหนาใหรับรูเปนรายไดเฉพาะได ก็เปนเหตุใหสามารถเอารายไดนี้ไปตัดกับขาดทนุ
นั้นเปนเหตุใหไมตองเสียภาษีได ก็เปนประเด็นวาเปนการเปดโอกาสใหเล่ียงภาษโีดยใชประโยชน
จากการเสียภาษีลวงหนา 
 ประเด็นที่สิบ เร่ืองการรับรูรายจายกม็ีปญหาเชนกนั วาตกลงกรมสรรพากรจะเอา
หลักเกณฑใด ในทางบัญชีคําวารายจายม ี 2 อยาง คือ รับรูตามงวดที่เกิดรายการ หรือ รับรูตาม
รายไดที่เกิดขึน้ ตัวอยางเชน มีคําพิพากษาฎีกาหนึ่ง บริษทัทําผลงานมาดีมาก มีกําไรมหาศาล บริษัท
ก็อยากตอบแทนกรรมการโดยใหเปนโบนัสแกกรรมการ ก็จายเงินใหแกกรรมการ 100 ลานบาท
และก็ตีเปนรายจาย ทีนี้กม็ีปญหาวารายจายสวนนี้เปนรายจายที่ตองรอใหที่ประชมุผูถือหุนอนุมัต ิ
ซ่ึงก็เปนประเด็นวาจะรับรูรายจายในปใด ระหวางปทีม่ีการอนุมัติ หรือ ปที่มีปริมาณการทํางาน
เกิดขึ้นจริง ซ่ึงศาลฎีกาตัดสินวาตองรอจนที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ เพราะเปนการรับรองแนนอน
แลว แตทีเ่ปนปญหา คือ จุดนี้จะถือวาเปนการบันทึกรายจาย ภายหลังจากที่ผลของงานสําเร็จขึ้นไป
แลว 
 นอกจากนี้กรณีที่เราทํานิติบคุคลหมูบานจดัสรร กฎหมายของนิตบิุคคลหมูบานจัดสรร
ฉบับใหมก็บอกวา นับตั้งแตมีกฎหมายนี้หากจะทําหมูบานจัดสรร ตองรับผิดชอบนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรตอไปอีก 3 ป คําวารับผิดชอบนี้กเ็กิดเปนปญหาขึ้นมา เพราะวาหากมีคาใชจายเกดิขึ้นแตวา
บริษัทรับรูรายไดเสร็จสิ้นไปแลว คาใชจายที่เกดิขึ้นภายหลังนี้จะเอาฐานจากจดุไหน เพราะวาเปน
รายจายที่เกิดขึน้หลังจากมีรายได นอกจากนี้ก็จะสํารองเปนรายจายไมได เพราะตองใหมีคาใชจายที่
เกิดขึ้นในชวงหลังนี้ดวย ก็เลยเกดิคําถามวาจะทําอยางไร จะใหมีผลขาดทุนยกไปยอนหลังได
หรือไม หรือ จะยอมใหมกีาร carry backward ไดหรือไม ซ่ึงในตางประเทศกย็อมใหมีการ carry 
backward ไดโดยมีเงื่อนไขบางอยาง ซ่ึงสามารถชวยบรรเทาภาระของผูเสียภาษไีด 
 ประเด็นที่สิบเอ็ด กรณีที่กฎหมายใหหกัคาใชจายได 2 เทามักบัญญัติใหเขาใจยาก เชนไป
เขียนวาใหยกเวนภาษีเงนิไดเทากับรายได ฯลฯ ความจริงแลวมันไมใชการยกเวนแตเปนเรื่องของ
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การหักคาใชจายไดเปน 2 เทา ซ่ึงเผอิญตัวแมบทนีไ้มเขียนเปดชองใหมีการยกเวนหักคาใชจาย 2 
เทาได 
 ประเด็นที่สิบสอง เร่ืองทรัพยสินก็มีปญหาวา ทรัพยสินนัน้จะบนัทึกรายการอยางไร 
ทรัพยสินที่มีมลูคาเล็กนอย  เคยมีคนถามกรมสรรพากรวาถาซ้ือทรัพยสินมา 2,000 บาท จะหักเปน
คาใชจายไดทนัทีเลยหรือไม  กรมสรรพากรบอกไมไดเพราะวาไมมีกฎหมายใหอํานาจไว ก็เลยเกิด
คําถามวาทําไมกรมสรรพากรไมยอมใหหักคาใชจายกรณีทรัพยสินทีม่ีมูลคาเล็กนอยได ในขณะที่
มติของสวนราชการเวลาซื้อทรัพยสินที่มีมลูคาเล็กนอย ก็มีการตั้งงบทีเ่ปนคาใชจายไว โดยในบัญชี
ราชการยอมใหบันทึกตดัเปนรายจายได  
 ประเด็นที่สิบสาม เร่ืองการบันทึกมูลคาทรัพยสิน เชนเรื่องการบันทึกดอกเบี้ยเงินกูยมืเพื่อ
ลงทุน concept นี้เราเอามาจาก concept ทางบัญชี เชนบอกวาถาเรากูยมืเงินมาเพื่อซ้ือที่ดิน และ เอา
ที่ดินนั้นไปใหเชาแลวดอกเบีย้จากการกูยืมนี้ตองบันทึกเปนตนทุนของที่ดินไปตลอด ไมสามารถ
บันทึกเปนคาใชจายไดเลย เพราะที่ดินเปนทรัพยสินที่หกัคาเสื่อมราคาไมได แต ณ ปจจุบันนี้มพีระ
ราชกฤษฎีกาออกมาแลว บอกวาตองบันทึกเปนตนทุนทรัพยสินจนกวาจะหักไดก็เลยเกดิการ 
contrast กัน 
 ประเด็นที่สิบสี่ เร่ืองทรัพยสิน/หนี้สินทีม่ีคาเปนเงินตราตางประเทศ เร่ืองนี้ทั้งทางบัญชี
และกฎหมายภาษีอากรตั้งแตสมัยกอน เขยีนไวทันสมัยมาก คือ หากเปนทรัพยสินหรือหนี้สินที่เปน
เงินตราตางประเทศ ใหคํานวณเปนเงินบาททุกครั้งที่บันทึกเขาบัญชี เมื่อเร็วๆนี้ไดมคีําพิพากษาฎกีา
ใหมเกิดขึ้นแลววา สมมติวาทานมีทรัพยสินที่เปนลูกหนีโ้ดยคิดเปนเงนิตราตางประเทศ 100 ลาน
บาท แตลูกหนี้นี้เก็บเงินไมไดฟองก็ไมได ก็ตัดเปนบัญชีหนี้สูญไป แตทางภาษีอากรถือวาหากไม
เขาตามหลักเกณฑทางภาษีอากร ก็ถือวายงัมีลูกหนี้ที่เปนเงินตราตางประเทศอยู ตองสรุปเปนเงิน
บาทใหม และก็เก็บภาษีอีก ก็เลยเกดิเปนประเด็นคําถามวาจะทําอยางไรใหนํากฎเกณฑทางกฎหมาย
นั้นใหนํามาใชใหสอดคลองกับหลักเกณฑทางบัญชี 
 ประเด็นที่สิบหา เร่ืองการตีราคาทรัพยสินเพิ่มขึ้น/ลดลง อยางที่ขาราชการ CEO ไดพูดไว
วาการที่บริษัทลดมูลคาหุนลง ทางกรมสรรพากรบอกวาเปนการตรีาคา ซ่ึงผมไมเห็นดวยกบั
ความคิดในสวนนี้ เพราะวาการตีราคานั้นตองไมมีการลงทุนเกิดขึน้ ตองเปนเรื่องที่อยูดีๆ บริษัทก็
ไปตีราคา แตกรณีที่หุนของบริษัทถูกลดมูลคาหุนลง เปนกรณีทีท่รัพยสิน(assets) หายไปแลว 
เพราะฉะนั้นตองยอมใหหักเปนรายจายได โดยไมถือวาเปนเรื่องของการตีราคา 
 ประเด็นที่สิบหก เร่ืองการยื่นแบบแสดงรายการ ซ่ึงก็จะมีประเด็นเรือ่งกําหนดเวลา การ
ชําระภาษี และการผอนชาํระภาษี  การยื่นแบบขอเสียภาษรีวมปจจุบันนีม้ีเฉพาะในเรื่อง
ภาษีมูลคาเพิ่มเทานั้น ซ่ึงเรือ่งนี้ก็เกดิปญหาขึ้นเยอะ เชน บริษัทเดยีวกัน แตมีบริษทัในเครือหลาย
บริษัท บริษัทหนึ่งกําไร ในขณะที่อีกบรษิทัหนึ่งขาดทุน บริษัทที่กําไรก็เสียภาษีไป แตก็จะเอาผล
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ขาดทุนของอีกบริษัทหนึ่งไปลดรายไดเพือ่ลดอัตราภาษไีมได  ก็เลยเกดิคําถามวาทําไมไมยอมให
เขาเสียภาษีรวม ซ่ึงจะเปนการสะดวกตอทั้งผูเสียภาษแีละกรมสรรพากร  
 นอกจากนี้ กรณีบริษัทในเครือมีการใหบริการระหวางกนั กรมสรรพากรไปประเมินรายได
จากฝงผูใหบริการ แตไมยอมใหหกัรายจายสําหรับผูรับบริการ ยิ่งไปกวานัน้กรณทีี่เราเปนผูผลิต
สินคา เราให Subcontractor มาทาํงานในโรงงานของเรา เพื่อใหกระบวนการทํางานสอดคลองกัน 
กรมสรรพากรก็บอกวาการทีบ่ริษัทเอื้อเฟอให Subcontractor เขามาทํางานในที่ของเรา เปนการ
ใหบริการโดยไมมีคาตอบแทน เพราะฉะนั้นกรมสรรพากรตองประเมินคาตอบแทนตามราคาตลาด 
คือ ไมไดไปดเูหตุผลทางธุรกิจวาเขามีความจําเปนอยางไรถึงตองทําแบบนี้ 
 ประเด็นที่สิบเจ็ด เร่ืองการเครดิตภาษ ี ในกรณีบริษัทมคีาใชจายมาก ควรจะใหมีการผอน
ผัน เชนใหสามารถยกเครดิตตอไปได ซ่ึงกรมสรรพากรเองก็ไมไดเสียหายอะไร ทุกวันนีจ้ะมี
ประเด็นเรื่องการขอคืนภาษี เพราะจะเหมือนเปนการหมายเรียกใหกรมสรรพากรมาตรวจสอบ ซ่ึงก็
อาจจะถูกประเมินภาษีเพิ่มขึน้ ยิ่งไปกวานัน้หากบริษัทไหนไมขอคืนภาษี กรมสรรพากรก็จะมองวา
บริษัทนั้นมีปญหาที่มีเหตใุหไมยอมขอคนื เพราะฉะนัน้ก็ตองตรวจอกี 
 ทั้งหมดที่พดูมานี้ ก็อยากใหคิดอะไรที่นอกกรอบ  
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ประเด็นเรื่อง :  มาตรการเพิ่มประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษ ี Tax Treaty Shopping, 
     Transfer Pricing Rule และ Thin Capitalization 

 
โดย  อาจารยพิภพ  วีระพงษ        
        Law Alliance  
  
 หัวขอที่ผมไดรับมอบหมายก็คือเร่ืองมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษ ี หลาย
ทานอาจจะบอกวาหวัขอนี ้ ไมคอยนาสนใจเพราะวาไมใชมาตรการสนับสนุน มาตรการยกเวน
ลดหยอน แตมันเหมือนกับวาเปนมาตรการที่ทํารายผลประโยชนของตัวเราเอง แตส่ิงที่ตองทําความ
เขาใจ คือ ประเทศไทยเรามปีระชากรประมาณ 60 ลานคน มีคนที่ยื่นแบบแสดงรายการประมาณ 6 
ลานคน และหากเราไมนับรวมถึงกระบวนการคาใตดนิไป แสดงวา คน 6 ลานคน เล้ียงคนกวา 54 
ลานคนที่เหลือ และกแ็สดงใหเห็นวาระบบกฎหมายภาษีของไทยไมประสบความสําเร็จในการ
กระจายภาระจากคนรวยไปหาคนจน  เพราะฉะนัน้ไมชาก็เร็วจะ 5 หรือ 10 ปตองมีซักวันที่ประเทศ
ไทยรับรูปแบบ มาตรการปองกันการเลี่ยงภาษีเหมือนอยางที่ใชกันอยูขึน้อยูในประเทศที่พัฒนาแลว 
 ฉะนั้น จึงเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งที่ทานซึ่งเปนเอกชนทั้งหลาย ที่จะกระทําการวางแผนภาษ ี
ตองรูลวงหนาวาในแตละประเทศนัน้เขาพฒันาไปถึงไหนแลว ถาเรายังยึดติดอยูกับภาพปจจุบันวา
ประเทศไทยเราเปนอยางไร เมื่อใดก็ตามที่กรมสรรพากรเขาเปลี่ยนเกณฑ เปลี่ยนมาตรฐาน หรือ 
แนวคดิการปองกันการหลกีเลี่ยงภาษีนี้ เราจะไมมีทางตามทัน  
 เร่ืองแรก คือ เร่ืองการแสวงหาประโยชนจากอนุสัญญาภาษีซอนโดยไมชอบ (Tax Treaty 
Shopping) 
 เร่ืองที่สอง คือ เร่ืองการตั้งราคาโอน (Transfer Pricing) ซ่ึงทานอาจารยพลเปนผูทํา 
 เร่ืองที่สาม คือ เร่ือง Thin Capitalization เร่ืองของการใชมาตรการสวนตางวาเราจะยอมรับ
ไดมากนอยแคไหน ซ่ึงทานอาจารยธิติพันธุ และอาจารยธีระวุฒิ เปนผูทํา 
 
 หัวขอแรก คือ เร่ืองการแสวงหาประโยชนจากอนุสัญญาภาษีซอนโดยคนชาติที่สาม ทุก
ทานคงจะคุนเคยกับภาพอนสัุญญาภาษีซอน เพราะวาตลาดทุนเปนตลาดที่มีการใชอนุสัญญาภาษี
ซอนเยอะมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรณีผูลงทุนชาวตางชาติมาลงทุนในบานเราและมาถือหุนในบาน
เรา โดยแจงหลักทรัพยไปในชื่อพวกเขา ซ่ึงกรณี capital gains นี้เมือ่ไดรับไปในกรณีที่ผูรับไมใช
บุคคลธรรมดาแตเปนนิติบุคคล ตองถูกหกัภาษหีัก ณ ที่จายในอัตรารอยละ 15 ก็เลยเกิดเปนธรรม
เนียมปฏิบัตวิา นักลงทุนจากประเทศที่ไมมีอนุสัญญาภาษีซอนหรืออนุสัญญาภาษีซอนไมเอื้อ
ประโยชนแกตน จะตองจดแจงหลักทรพัยในชื่อของ Broker, Investment Bank ที่จัดตั้งอยูใน 
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อังกฤษ สิงคโปร ฮองกง เพราะวาเมื่อจายเงินจากประเทศไทยไปจะไดใชประโยชนจากอนุสัญญา
ภาษีซอนของ อังกฤษ สิงคโปร ฮองกงได ซ่ึงทางกรมสรรพากรก็ตอบอยูตลอดเวลาวาเราจะใชขอ
ปฏิบัติตามกฎหมายไทยวาใครมีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหุนก็ถือวาเปนผูถือหุน  และก็เปนตวักําหนด
ตามอนุสัญญาภาษีซอนและก็ใหประโยชนไป โดยไมคํานึงวาจริงๆแลวนั้นนักลงทุนมาจากคนชาติ
ที่ 3 การกระทาํแบบนี้เราถือวาเปนการแสวงหาประโยชนจากอนุสัญญาภาษีซอนโดยคนชาติที่ 3  
 ปญหาก็คือวา เมื่อเราสามารถเปดชองใหตางชาติมาลงทุนในบานเรา คาขายในบานเรา ก็
นาจะถือวาเปนขอดี แตจริงๆแลวมันมีทั้งที่เปนประโยชนและก็ทีเ่ปนโทษ ที่เปนประโยชนก็คือทํา
ใหตลาดทุนคกึคักขึ้น แตในโลกของความเปนจริงมันมโีทษอยูพอสมควร โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
เร่ืองธุรกรรมนอกตลาดทุน เชน เร่ืองการใหบริการโดยคนตางชาติ การขายสินคา ซึ่งโดยหลักแลว
เร่ืองอนุสัญญาภาษีซอนนีเ้ปนเรื่องที่เขาเปดโอกาสใหกบัประเทศ 2 ประเทศ ที่เปนภาคีระหวางกัน
เพื่อขจัดความซ้ําซอนทางภาษีเชิงอํานาจรัฐ ตัวอยางเชนประเทศไทยเราเปนประเทศแหลงเงินได 
และประเทศอเมริกาเปนประเทศถิ่นที่อยู ตกลงใหฝายใดฝายหนึ่งรับภาระในการขจัดภาษี เชนตก
ลงใหประเทศแหลงเงินไดมภีาระในการขจัดความซ้ําซอนกอน ตราบเทาที่ผูลงทุนไมมีสถาน
ประกอบการถาวร เปนตน แตเมื่อใดก็ตามที่ผูลงทุนมีสถานประกอบการถาวร ประเทศไทยจะขอ
เก็บภาษี และใหเปนหนาทีข่องประเทศที่เปนถ่ินที่อยู ตองรับภาระตนทุนในการขจัดความซ้ําซอน 
โดยอาจยอมใหนําภาษีของไทยไปเครดิตในบานเขา หรือ ยอมใหยกเวนเงินไดกอนนั้นไป 
เพราะฉะนั้น 2 ประเทศภาคีตองตกลงกันวาใครจะรับภาระตนทุนในการขจัดความซ้ําซอน การที่เรา
เปดโอกาสใหนักลงทุนชาตทิี่ 3 เขามาแสวงหาประโยชนจากโครงขายอนุสัญญาภาษีซอนของเรานี้ 
เทากับชาติที ่ 3 นั้นจะไดรับประโยชนจากโครงขายอนุสัญญาภาษีซอนของเรา โดยที่เขาไมตอง
รับภาระตนทนุในการขจัดความซ้ําซอน ปลอยใหเราซึง่เปนประเทศแหลงเงินไดตองแบกรับภาระ 
ณ จดุนี้ โดยท่ีเขาไมมีความจําเปนตองมาทําอนุสัญญาภาษีซอนกับบานเรา หรือไมสนใจที่จะแกให
อนุสัญญาภาษซีอนของเรา-เขา ดีขึ้นเพื่อประโยชนแกนกัลงทุนของเขา  
 ฉะนั้น การกระทําที่เปนการแสวงหาประโยชนจากอนสัุญญาภาษีซอนนี้ มนัมีทั้งคุณและ
โทษ เนื่องจากเปนการเปดโอกาสใหมีการเลี่ยงภาษีระหวางประเทศ  เมื่อ Broker สิงคโปร ฮองกง 
อังกฤษ เขากต็องหาทางเพือ่ไมใหเสยีภาษีในประเทศเหลานี้ และพอมาบานเราเขาก็หาทางไมให
ตองเสียภาษีอีก โดยอาศัยประโยชนจากอนุสัญญาภาษีซอนนี ้ ก็คือไมมีความซ้ําซอนเกิดขึน้ แตที่
เสีย ก็คือ ประเทศไทยเสียโอกาสในสวนตนทุนที่ควรจะไดเก็บ 
 เราจะเห็นวาอนุสัญญาภาษีซอนของเรา คนที่ไดรับประโยชน คือ ผูที่มีถ่ินที่อยูในประเทศคู
ภาคีของเรา ซ่ึงเสียภาษีโดยเหตุการเปนผูมถ่ิีนที่อยู คือ เปนมาตรการล็อคไว แตมาตรการล็อคพวกนี้
มันเปนมาตรการที่เกาแกมาก ซ่ึงทําใหไมสามารถใชไดอยางแทจริง ตัวอยางเชน อนุสัญญาภาษี
ซอนประเทศไทย-มาเลเซีย ขอ 4 ที่บัญญัติวา  
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  “เพื่อความมุงประสงคแหงความตกลงนี้ คําวา  ผูมีถ่ินที่อยูในรัฐผูทําสัญญารัฐหนึ่งหมายถึง  
 (ก) ในกรณีประเทศไทย บคุคลผูซ่ึงมีถ่ินที่อยูในประเทศไทยเพื่อความมุงประสงคในการ
เสียภาษไีทย 
   (ข)  ในกรณมีาเลเซียบุคคลผูซ่ึงมีถ่ินที่อยูในมาเลเซีย เพื่อความมุงประสงคในการเสียภาษี
มาเลเซีย ….” 
 
 กรณีมาเลเซียมาลงทุนในบานเรา เขาก็เปนผูมีถ่ินที่อยูในมาเลเซีย ปกติก็ตองเสียภาษีโดย
เหตุแหงการเปนผูมีถ่ินที่อยู เพราะฉะนัน้ถามีบริษัทที่จัดตัง้ขึ้นใน BVI  เขาไปเปดสาขาในประเทศ
สิงคโปร เพื่อมาทําธุรกรรมใหบริการในบานเรา สาขาสิงคโปรจะขอใชอนุสัญญาภาษีซอนระหวาง
ไทยกับสิงคโปรไมได เพราะเขาเปนบรษิทัที่จัดตั้งขึ้นใน BVI เขาไมไดเสียภาษีสิงคโปรโดยเหตุ
แหงการเปนผูมีถ่ินที่อยู แตเขาเสียภาษีสิงคโปรจากการเปนผูมีแหลงเงนิไดในประเทศสิงคโปร 
 ดังนั้นแลว เมือ่เปรียบเทียบกับ กรณีที่ BVI เขาไปจัดตัง้บริษัทลูกใน Labuan (เขตปลอด
ภาษีของประเทศมาเลเซีย แตอยูในนิยามคาํวาประเทศมาเลเซีย) แลวก็เขามาทําธุรกรรมในประเทศ
ไทย เพราะฉะนั้นเมื่อเราจายเงินคาบริการจากประเทศไทยไปให Labuan เราก็ตองหักภาษี ณ ที่จาย
หรือยกเวนภาษีตามขอผูกพนัระหวางไทย-มาเลเซีย เพราะเขาเปนบรษิทัที่จัดตั้งในประเทศมาเลเซีย 
 แตอยางไรก็ตาม เมื่อ Labuan เปนเขตปลอดภาษี ก็เลยกลัววาเราจะไปใชขอ 4(ข)  แหง
อนุสัญญาภาษซีอนระหวางประเทศไทย-มาเลเซีย คือ เมื่อเปนบริษัทที่ตั้งอยูใน Labuan ก็จะไมตอง
เสียภาษเีพราะอยูในเขตปลอดภาษี ซ่ึงกจ็ะไมครบตามนิยามขอกําหนดเรื่องการเปนผูมีถ่ินที่อยูใน
ประเทศมาเลเซีย เพราะฉะนั้นมาเลเซียก็เลยตองกําหนดเปนเงื่อนไขตอไปวาใหเสียภาษจีากกําไร
สุทธิตาม % หรือมิฉะนั้นกใ็หเสียภาษแีบบเหมารวม 20,000 เหตุที่ตองใหเสียภาษกี็เพราะเพื่อให 
qualify กับนยิามขอ 4 วาเปนผูมีถ่ินที่อยูในประเทศมาเลเซีย เพราะเหตุแหงการเปนผูมีถ่ินที่อยูใน
ประเทศมาเลเซีย 
 สรุป เราจะเห็นวา ขอ 4 นี้แหงอนุสัญญาภาษีซอนระหวางประเทศไทย-มาเลเซียนี้ ไม
สามารถเปนมาตรการปองกนัการแสวงหาประโยชนจากอนุสัญญาภาษซีอนโดยมิชอบได 
 หรือ นอกจากนี้ในขอ 2 ของอนุสัญญาภาษีซอนระหวางประเทศไทย-สิงคโปร ไดบัญญัติ
วาเงินไดที่ไทยยกเวนใหแกนักลงทุนสิงคโปร ถาไมเอากลับเขาไปเสียภาษใีนประเทศสิงคโปร
ประเทศไทยจะไมใหการยกเวนในเงินไดกอนนั้น ปญหาก็คือวา มาตรการขอ 2 นี้ไมสามารถ
นํามาใชกับกรณีการจางชวง เราตองการวาจางบริษัทอเมริกันใหทํางาน(ความจริงเราก็มีอนุสัญญา
ภาษีซอนระหวางไทย-อเมริกา แตในขอตกลงที่ทํานั้นอนุสัญญาภาษีซอนระหวางไทย-สิงคโปร
ดีกวา เชน บอกวาเกิดสถานประกอบการตอง 90-120 วนั แตอนุสัญญาภาษีซอนของไทย-สิงคโปร 
คือ 6 เดือน คือใหระยะเวลาที่ยาวนานกวา)    เพราะฉะนั้นก็เปนไปไดที่นักลงทุนจะขอใหประเทศ

 16



ไทยวาจางบรษิัทสิงคโปรแทน เมื่อเราวาจางสิงคโปรแลว ทําสัญญากับสิงคโปรแลว นิติสัมพันธ
เกิดขึ้นกับสิงคโปรแลว ก็ไมเกี่ยวของกับอเมริกาเลย ไมใชนิติกรรมลวง ไมใชนิติกรรมอําพรางตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เมื่องานเสร็จเงินทั้งหมดก็ถูกสงเขากลับไปที่สิงคโปรหมด เงนิ
ทั้งหมดก็ถูกสงกลับเขาไปรวมอยูในฐานสิงคโปร   แตอยางไรก็ตามสิงคโปรก็มีรายจายเพราะวาก็
ตองสงตอใหเปนเงิน US Dollar   สุดทายสิงคโปรก็มีกําไรแคนิดเดียว ประเทศอเมรกิากลายเปนผูที่
ไดประโยชนไปมากที่สุด 
 เพราะฉะนั้นแลว เราจึงสรุปในชั้นนีไ้ดวาอนุสัญญาภาษีซอนของประเทศไทย ที่เปน 
model ที่ประเทศไทยรับมานี้ มันไมมีประสิทธิผลพอในการตอตานการแสวงหาประโยชนโดยไม
ชอบ เพราะฉะนั้นมนัจึงจําเปนตองใชมาตรการปองกันการเลี่ยงภาษี มาตราการที่ใหมๆนั้น หลายๆ
ทานที่มีความสนใจอาจไปดไูดใน OECD ซ่ึงวาง model ของอนุสัญญาภาษีซอนไว เปน treaty เปน
ยุคสมัย และจะออกมาเรื่อยๆ โดยจะม ีcommentary บอกไววาแตละประเทศควรจะรับ model แบบ
ไหนมา และจะพัฒนาไปเรื่อยๆ ยิง่ไปกวานั้นจะมีการใสขอบทเรื่องการตอตานการแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ และจะมีวิธีการทดสอบความสุจริตใจ เพราะเปนไปไดวาในบางครั้งคนชาติที่ 
3 มีสุจริตจริงๆในการเขาทําธุรกรรมนั้นๆ   
 ปญหาเรื่อง ความสุจริต คือ วิธีการทดสอบความสุจริตในปจจุบันไมเหมือนยุคกอน 
เมื่อกอนนกักฏหมายนยิมใชคําวานิติกรรมลวง นิติกรรมอําพราง ซ่ึงเปนกฎหมายที่มีมาตั้งแตยุคปู
เรา   ซ่ึงกเ็ปนเหตุผลวาทําไมกฎหมายเราตามไมทันในเรื่อง Concept ตางๆ เชนการทํา tax treaty 
shopping  
 ผมขอสรุปงายๆในเรื่อง tax treaty shopping นี้วา อนุสัญญาภาษีซอนฉบับปจจุบนัของ 
model ที่ประเทศไทยใชนี้ ไมมีประสิทธิภาพที่ดีพอ เพราะเปดโอกาสใหคนเขามาแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ แตอยางไรก็ตามหลายๆครั้งประเทศไทยก็ตองยอมปดตาขางเดียวอยากให
ตางชาติเขามาใชประโยชนโดยไมชอบเหมอืนกัน เชน ในสวนตลาดทนุ เพราะวากลัววาตางชาติจะ
ไมเขามาเลนหุนบานเรา และก็อาจจะเปนดวยแวดลอมเรา คือ เพื่อนบานเรายกเวน capital gain tax 
โดยถาวรทําใหประเทศไทยตองมานั่งคิดวาถาหากเราอยากจะทําตวัเราให competitive ในเชิงของ 
capital market ตอไป เราจําเปนตองยกเลิกการเก็บภาษี capital gains tax หรือไม   
 แตอยางไรก็ตามการปดตาขางเดียว แลวปลอยใหตางชาติมา abuse อนุสัญญาภาษีซอนใน
บานเรา ก็อาจจะเปนการดีทีท่ําใหประเทศไทยเราไมตองออกกฎหมายมายกเวน capital gains tax 
เปนการถาวรก็ได โดยเปดโอกาสใหเรามาคิดซัก 5 ปวา capital gains tax นี้ควรจะยกเลิกเปนการ
ถาวรหรือไม หรือกรณีของผูถือหุนทุน ผูถือหุนกูหรือตราสารหนี้ เราก็รูวา เราจายดอกเบี้ยใหฝร่ัง
โดยเก็บ 15% แนนอนวา พวกตางชาติทั้งหลายก็ตองบอกใหคนไทยรับภาระภาษีหกั ณ ที่จายแทน 
ก็กลายเปนวาภาษีก็ up ขึ้นไปเปน 17.5% คนก็พยายามหาวิธีตางๆนาๆ เชน ไปจดแยก Investment 
Bank  หรือเลือกผูที่อยูในประเทศที่มีอนสัุญญาภาษีซอนที่ดีกับเรา ใหมาเปนผูทรงหุนกูแทนผูทรง
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หุนกูทีแ่ทจริง ก็เปนเรื่องที่เกิดขึ้นเปนประจําในตลาดเงนิ ตลาดทุน สวนจะผิดถูกหรือไมอยางไร
เปนอีกเรื่องนงึ 
 อนึ่ง ที่ผานมาประเทศไทยไดเขาทําอนุสัญญาภาษีซอนหลายฉบับประมาณ 50 กวาฉบับ ที่
มีประเด็นทีน่าสนใจมีอยู 6 ประเทศ โดยหลายประเทศเหลานี้เปนดนิแดนปลอดภาษี คําถาม คือ 
กรมสรรพากรเขาไปทําอนุสัญญากับประเทศเหลานี้เพื่ออะไร สําหรับประเทศมาเลเซียนั้นไมใช
ดินแดนปลอดภาษแีตเปนดนิแดนที่มีภาษสูีง แตเมื่อประเทศมาเลเซียนั้นประกาศใหดนิแดนเกาะ
ลาบวน เปนดนิแดนปลอดภาษี ประเทศไทยเราไมเคยใชความพยายามแกไขอนุสัญญาภาษีซอน ซ่ึง
ยกเวนหรือกีดกันคําวาลาบวนออกจากประเทศมาเลเซีย เหมือนอยางประเทศพัฒนาแลวเขาทํากับ
ประเทศมาเลเซีย 
 สําหรับกรณีของลักเซมเบอรก ลักเซมเบอรกนี้ก็มีชองวางเยอะมาก  
 สําหรับกรณีของฮองกง ฮองกงนั้นมีขอยกเวนเยอะ และมเีฉพาะการเก็บภาษีจากหลักแหลง
เงินได ไมมีการเก็บภาษจีากหลักถ่ินที่อยู ซ่ึงทําใหฐานภาษีเขาแคบ โอกาสที่นักลงทนุจะไมตองเสีย
ภาษีนัน้มีสูงมาก  หลายคนก็อาจจะบอกวาในเมื่อไมมีภาษแีลวก็เปนการดี จะไดทําใหนักลงทุน
ชาวตางชาติมาลงทุน มาคาขายกับประเทศไทยเยอะๆ ประเด็นที่ตองคิดคือ หากคนไทยเปนคูแขง
ของฮองกง นกัลงทุนฮองกงนั้นไมมีตนทนุทางภาษเีลยแมแตบาทเดียว แลวคนของบานเราจะสูเขา
ไดอยางไร เพราะฉะนัน้ อยาเขาใจวาการยกเวนใหแกฝร่ังนั้นจะเปนการดีเสมอไป 
 
 เร่ืองตอไป คือ เร่ือง Thin Capitalization เปนเรื่องที่พดูกันมานานวาประเทศไทยควรจะมี
ขอกําหนดเรื่องสัดสวนของทุนตอหนีห้รือไม ทุกทานกท็ราบดีวารัฐบาลทุกชุดที่ผานมา ตองการ
สงเสริมการออม เราเห็นการลดอัตราภาษหีัก ณ ที่จาย ในเรื่องอัตราดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดาลง 
ใหเหลือเพียงรอยละ 15 ไมวาบุคคลธรรมดาฝากเงินที่ Bank หรือ ปลอยกูใหกับบริษทั และปลายป
ก็ไมตองโดนรวมคํานวณอัตราภาษีในอัตรากาวหนาดวย ดอกเบี้ยเมื่อถึงเวลาก็เอาไปตัดเปนรายจาย 
ทุกทานกจ็ะเหน็วาการลงทุนดวยตัวเองไมมีดอกเบี้ยจาย เชน มีรายได 1 ลานบาท และสมมตใิห
บริษัทกําไร 1 ลานบาท ภาษ ี30% และยังมอีีก 10% ของเงินปนผลที่เหลือ รวมหมด 37% ถาผูถือหุน
รายนี้ไมขอรวมเงินปนผลและเครดิตเงินปนผล กลายเปนตองเสียภาษใีนอัตราที่มากที่สุดของบุคคล
ที่รวยที่สุดในสวนของบุคคลธรรมดา  ถาเรายอมใหเขาใชรูปแบบของดอกเบี้ยจาย สมมติกําไร 1 
ลานบาทเทากนั หักดอกเบีย้จาย กําไรสทุธิก็เปนศูนย เมื่อจายดอกเบี้ยออกไปก็โดนภาษี 15% 
เพราะฉะนั้น effective rate ก็อยูที่ 15% จาก 37%  ยิ่งไปกวานัน้อนุสัญญาภาษีซอนบางฉบับยังลด 
effective rate จาก 15% เหลือ 10%  
 ยิ่งไปกวานัน้ บางครั้งการใชสถาบันการเงินที่มีคุณสมบัติพิเศษเขาไปปลอยกู หรือเขาไป
เปนผูทรงหุนกูนั้นสามารถยกเวนอัตราภาษีจาก 15% เหลือ 0% ได โดยอาศัยอนุสัญญาภาษีซอน 
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 ผมอยากจะตั้งขอสังเกตวา หากเราไมมีขอจาํกัดในดานอืน่กับ Bank หรือกับบุคคลที่ 3 หรือ
กับหนวยงานราชการ เราจะอยากใชรูปแบบของทุนในการประกอบกิจการในประเทศนีห้รือไม 
เพราะทุนเสยีภาษี rate 37% แต debt เสียภาษี rate 15% หรือ 0% แลวแตความสามารถในการ
วางแผนภาษ ี
 ฉะนั้นการที่รัฐบาลหลายๆรัฐบาลที่ผานมา บอกวาตองการสงเสริมการออม การสงเสริม
การออม ก็คือ การสงเสริมการกูอยางนงึ เพราะไมมแีบงกที่ไหน เอาเงินของเราไปเก็บไวเฉยๆ 
เพราะฉะนั้นกเ็ปนการที่รัฐสงเสริมใหเอกชนทํา financing อยูตลอดเวลา และเปรยีบเสมือนลงโทษ
เอกชนทุกรายที่ใชรูปแบบ equity ที่เสียภาษี rate 37% 
 ดังนั้นแลววกิฤติการณป 40 หลายคนมกับอกวาเพราะเอกชนเปนตวัการกอหนี้มากเกิน พอ
คาเงินบาทลดลงก็ติดลบกันไปหมด แตอยางไรก็ตามกอ็ยาลืมวา การที่เอกชนใชหนี้มากก็เพราะวา
การใช debt มันถูกกวาการใช equity มาก 
 สรุป มาตรการ Thin Capitalization เปนมาตรการทางภาษีที่มีวัตถุประสงคอยู 2 อยาง คือ  
 1. วัตถุประสงคดานการเงิน คือ ควบคุมบริษัทไมใหกอหนี้มากจนเกนิไป จนเกดิความไม
มั่นคง แตอยางไรก็ตาม เปนการยากทีจ่ะควบคุมเอกชน จึงเอามาตรการทางภาษีมาคมุวา ใครที่กูเงนิ
มากเกินไปกวาอัตราสวนที่จะกําหนด ดอกเบี้ยสวนเกนิหามตัดเปนรายจาย เพื่อวาตัวภาษีจะไดไม
เปนตัวจูงใจอกีตอไป ซ่ึงวัตถุประสงคนี้มักกอใหเกดิคําถามขึ้นอยูตลอดเวลาวา รัฐควรใชมาตรการ
ทางภาษีมาจาํกัดการตัดสินใจในเชิงพาณิชยหรือไม 
 2. วัตถุประสงคที่สอง คือ วัตถุประสงคทางภาษีลวนๆ หลายประเทศมองวา การใชทนุสูง 
การกูยืมเงนิจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน คือ ผูถือหุน เปนการเลี่ยงภาษ ี ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยปจจุบนันี้ มี 3 หุนถาเปนบริษัทจํากัด หุนละ 5 บาท 10 บาท ถาผมจดทะเบยีนบริษัทขึ้นมา
ทุนจดทะเบียน 99,999,985 บาท เชนนี้ผมทําได ตราบใดผมไมไปยุงกับบุคคลที่ 3 ไมไปทําธุรกจิ
ใดๆที่เขาตองการให D/E Ratio ดี เพราะฉะนัน้มาตรการที่จะออกมานี้ ก็เพื่อตองการบอกวาคนที่
กูยืมเงนิจากผูถือหุนมากเกนิไป ถือเปนขอสมมติฐานวาตองการเลี่ยงภาษ(ีTax Avoidance) ก็เลย
ตองใชมาตรการ Thin Capitalization นี้จัดการกับคนที่เล่ียงภาษีโดยกูผูถือหุน  
 เพราะฉะนั้นแลวมาตรการ Thin Capitalization นี้ ผมเชื่อวาในอกีซักพกัใหญๆ ทุกทานตอง
เห็นมาตรการ Thin capitalization แนในบานเรา ในสวนตวัของผมเห็นวาควรใชมาตรการ Thin 
capitalization กับวัตถุประสงคที่ตองการเลี่ยงภาษ ี แตไมควรใชมาตรการนี้กับวัตถุประสงคเร่ือง
การเงิน  
  
 เร่ืองสุดทาย คือ เร่ืองมาตรการทางกฎหมายในการปองกันการกําหนดราคาโอน (Transfer 
Pricing)  
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 มาตรการ Transfer Pricing คือ มาตรการตั้งราคาโอน ซ่ึงบอกวาคนที่คิดคาบริการ หรือขาย
สินคาใหกับบคุคลอีกบุคคลหนึ่ง ตองไมตั้งราคาใหสูงเกินไปหรือต่ําเกินไปเพื่อ manipulate หรือ 
เพื่อวัตถุประสงคดานภาษี เชน ไมตองการใหเกดิกําไรมาก หรือ ไมตองการใหเกิดกําไรนอย 
แลวแตกรณี  
 ถามองในเรื่อง Content ของระหวางประเทศ ถาประเทศไทยเราอัตราภาษีสูง นักลงทุนก็
ตองการใหเกดิกําไรในประเทศไทยในอัตราต่ํา แตถาเกิดประเทศไทยเราเปนประเทศที่มีอัตราภาษี
ต่ํา แตตางประเทศ เชน ประเทศแมมีอัตราภาษีสูง เชนทีญ่ี่ปุน นักลงทุนก็มีแนวโนมที่จะตองการให
เกิดกําไรในประเทศไทยเยอะๆ และกใ็หเกดิกําไรในประเทศญี่ปุนนอยๆ เปนตน 
 หรือ ถาเปนเรือ่งระหวางประเทศไทยกับประเทศไทยดวยกัน มีบริษัท ก กับ บริษัท ข เปน
บริษัทแมลูกกนัปกติแลว 2 บริษัทนี้ไมมีภาระทางภาษตีางกัน เพราะวามีอัตราภาษีเทากัน แตหาก
ปรากฏวาบริษทั ก มีผลขาดทุน บริษัท ข มีกําไร กแ็นนอนวา บริษัท ก ก็อยากจะกําไรเยอะ บริษทั 
ข ก็อยากจะกาํไรนอยๆ ธุรกรรมระหวาง บริษัท ก กับ บริษัท ข นั้นก็ตองกลายเปนวาใหเกดิกําไร
กับบริษัท ก เยอะหนอย เกดิกําไรกับบริษทั ข นอยหนอย  
 เพราะฉะนั้นแลวนิยามของเรื่อง Transfer Pricing นี้เราจะใชเฉพาะในเรื่องของธุรกรรมที่มี
ความเกีย่วโยงกัน ไมวาจะทางตรงหรือทางออม ซ่ึงมุงหวังผลประโยชนในเชิงภาษีอากร 
 ประเทศไทยเรา ไมมีบทบัญญัติเฉพาะที่ใหอํานาจกรมสรรพากรเกี่ยวกับเรื่อง การตั้งราคา
โอน ประมวลรัษฎากรของเราเกาเกินไปและขาดการพฒันา  มาตรการที่ออกมา เชน มาตรการตาม 
มาตรา 65 ทวิ(4) ซ่ึงเปนมาตรการดานรายได บอกวา ถาขายสินคาหรือใหบริการต่าํกวาราคาตลาด 
ใหคิดตามราคาตลาด  สวนมาตรา 65 ตรี เปนมาตรการตัดรายจาย ใครก็ตามจายเงนิไป รายจายแพง
เกินไป หามตดัเปนรายจาย 
 ถาเปนบุคคลธรรมดา ก็อยางเชน มาตรา 49 ทวิ เร่ืองการขายอสังหาริมทรัพย จดุประสงค
คือ ชวงนั้นมกีาร corruption จากกรมทีด่นิตอนจดทะเบียนเยอะ เลยเอาราคาประเมินของกรมที่ดิน
เปนหลัก กลับกลายเปนชองวางใหเกดิการเลี่ยงภาษี เชน คนที่จะประกอบธุรกิจเรื่องคอนโดมิเนียม 
ก็ซ้ือที่ดินมากก็ดราคาเขาต่ําๆ เพื่อใหตนเองกําไรเยอะๆ แลวก็บุคคลธรรมดาของเราขายที่ดินใหกบั
บริษัทของเราในราคาตลาดขั้นสูง บุคคลธรรมดาเสียภาษีตามราคาประเมิน บริษัทของเราซื้อที่ดิน 
มาจากบุคคลธรรมดาเกี่ยวโยงกัน แตเปนราคาตลาดขั้นสูง ยอมสามารถยึดตนทุนของที่ดินนี้ เปน
ตนทุนของคอนโดมิเนยีมได เมื่อขายหองชดุไปก็สามารถหักเปนรายจายไดตามปริมาณการขายหอง
จัดสรร ซ่ึงถูกกฎหมายทุกประการ เปนชองวางในการวางแผนภาษ ี โดยคนที่ขายท่ีดินแพงๆเสีย
เฉพาะราคาประเมิน ซ่ึงเสียภาษีตามอัตรากาวหนาทกุประการ  
 ประเด็นเรื่องคําส่ัง ป.113/2545 ที่ออกมา มีปญหามากในการใช คือ คําส่ังนี้ไมมผีลเปน
กฎหมาย แตทั้งนี้ทั้งนั้นไมไดหมายความวาใชบังคับไมได กฎหมายบอกวาใหใชราคาตลาดตาม
มาตราที่เราดูกนัไปเมื่อกีน้ี้ ปญหาที่เกิดขึน้ตามมา ก็คือ เมื่อ ป.113/2545 ไมมีผลเปนกฎหมายแลว 

 20



ผลที่ตามมา ก็คือวา ถาเรามั่นใจวา ราคาทีเ่ราใชเปนราคาตลาดตามมาตรา 65 ทวิ หรือ มาตรา 65 ตรี 
กรมสรรพากรก็ไมสามารถทําอะไรได เพราะวาประมวลรัษฎากรไมไดใหอํานาจกรมสรรพากร
ออก ป.113/2545 มา เพราะกรมสรรพากรเปนฝายบริหารไมใชฝายนิติบญัญัติ   
 ปญหาที่ตามมากอีกก็คือวา เมื่อไมมีราคาตลาด หลายธุรกรรมไมมีราคาตลาดเทียบเคียง 
เมื่อนั้นเขาก็สามารถเอา ป.113/2545 มาใชได โดยศาลกย็ืนยนัวาใชได เพราะ ป.113/2545 เดินตาม
รอยของทฤษฎีการบริหารภาษีระหวางประเทศ การปองกันการหลกีเลี่ยงภาษี ซ่ึง Transfer Pricing 
เปนสวนหนึ่งของ Tax Avoidance เทากับวาสามารถนํามาใชได 
 ป.113/2545 พูดสั้นๆ ก็คือวา ใชราคา Arm’s Length ไมไดใชราคาตลาด หลักของ Arm’s 
Length ก็คือ คน 2 คนตกลงทําธุรกรรมกันโดยสุจริตใจ จะราคาตลาดหรือไม ไมสําคัญ จะ 1 บาท 
100 บาท ไมสําคัญหากพูดคยุกันถูกใจ เปนตน  
 ผมขอสรุปเรื่อง Transfer Pricing วากฎหมายไมไดใหอํานาจกรมสรรพากรในการกาํหนด
ราคาตลาด ทําใหกรมสรรพากรยึดตดิ มาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี กับ ราคา Arm’s Length มากเกินไป 
และก็บางทีขอกําหนดตางๆในคําส่ังนี้ก็ยุงยาก เชน กําหนดวาเอกชนตองเตรียมเอกสาร 10-15 
รายการ เพราะฉะนัน้หากเรามั่นใจวาส่ิงที่เราทําคือราคาตลาดเราก็ไมตองกลัวคําส่ังนี้ แตถาไม
สามารถเตรียมเอกสารเพื่อพิสูจนวานั่นคอืราคาตลาด ก็เปนอีกเรื่องนงึ 
 ส่ิงที่สําคัญที่หัวขอนี้ พูดถึง ก็คือ เร่ือง correlative adjustment อยางที่ผมบอกวา Tranfer 
Pricing เปนการเลี่ยงภาษีอยางนึง โดยการ network กําไรขาดทุน ปญหาก็คือวา สมมติวามีบริษัท ก 
กับ บริษัท ข แลวบริษัท ก ขายสินคาราคาต่ําเกินไป เชน ควรขาย 100 บาทกลับไปขายแค 80 บาท
กรมสรรพากรก็ประเมินบรษิทั ก ใหเสยีภาษีเพิ่มขึ้นในสวน 20 บาท แตในสวน บริษัท ข ซ่ึงมี
ตนทุนที่หกัเปนรายจายนั้นมแีค 80 บาท กเ็ทากับวา บริษัท ก และบรษิัท ข ซ่ึงเปนบริษัทที่มีความ
เกี่ยวโยงกนัตองเสียภาษีถึง 2 คร้ัง โดยขาดการ adjust กนั  
 ผลสรุปก็คือเร่ือง Transfer Pricing นี้เปนเหตุใหรัฐเก็บภาษีจากเอกชนไดถึง 2 คร้ัง   
 ผมขอสรุปดังนี้ ในอนาคตเราจะเห็นมาตรการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี จะถูกนํามาใช
เร่ือยๆ เมื่อระบบเศรษฐกิจของเราดีขึ้น แตอยางไรก็ตามมาตรการที่นํามาใชนัน้ตองสอดคลองกับ
หลักการบริหารภาษี ตองจัดเก็บภาษีใหถูกทาง ทุกอยางตอง fair กับผูเสียภาษี และตองไมใหเสยี
ผลประโยชนของรัฐ 

 21


